



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖-๓/

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๔๐๓

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ) / ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง) / หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (ทราบ) / ผู้อำนวยการกองคลัง (ทราบ)

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) กำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยมีการแพร่กระจายจากคนสู่คนและเกิดการติดเชื้อในหลายประเทศแล้ว ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้มีมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคดังกล่าวเพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ ประกอบกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ออกประกาศมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ฉบับที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงเห็นควรจัดทำประกาศมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อแจ้งให้บุคลากรและนักศึกษาทราบโดยเร่งด่วน

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว เนื่องจากเรื่องดังกล่าว ถือเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อทุกคน เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด อีกทั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้กำลังจะจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ ๕-๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งจะมีทั้งบัณฑิตผู้ปกครอง แขก และผู้ที่ต้องปฏิบัติงาน รวมเป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงต้องเร่งดำเนินการโดยด่วน และมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้ออกประกาศฯ มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ตามที่เสนอ โดยให้ปรับให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยให้กำหนดมาตรการให้ครอบคลุมทั้งบุคลากร นักศึกษา บัณฑิต รวมถึงบุคคลทั่วไปที่มาร่วมงาน หรือติดต่อประสานงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ถือเป็นแนวปฏิบัติ

๒. ในส่วนบุคลากรมหาวิทยาลัย มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดำเนินการ ดังนี้

(๑) สรุปรายชื่อบุคลากรที่ได้รับอนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ และกลุ่มประเทศที่เสี่ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และที่อยู่ระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศระยะเวลาที่ไป-กลับ เหตุผลความจำเป็น ฯลฯ เสนออธิการบดี คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อทราบ

(๒) ให้แจ้งไปยังหน่วยงานที่มีบุคลากรในสังกัดที่ได้รับอนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ ผู้ที่อยู่ระหว่างเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด

๓. ส่วนของบัณฑิตให้ถือปฏิบัติตามประกาศที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้ประกาศไปแล้ว

๔. เมื่อออกประกาศแล้วให้แจ้งเวียนทุกหน่วยงานและทุกสื่อเพื่อสื่อสารให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ